



NỘI DUNG

- Thông điệp từ Thầy Hiệu Trường
- Thông điệp từ Cô Hiệu Phó
- Thông điệp từ Phụ trách học vụ – Mẫu giáo – Lớp 9
- Thông điệp từ Phụ trách học vụ – Chương trình Tiếng Hoa
- Thông điệp từ Phụ trách học vụ - Chương trình THPT
- Thông điệp từ Phụ trách học vụ – Chương trình Tiếng Việt
- Hội Học sinh Năm học 2013 – 2014
- Thông tin Thể thao

Tại Trường Quốc tế Singapore, Chúng tôi đào tạo nên những học sinh:

- Tự tin và sáng tạo
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
- Giao tiếp hiệu quả
- Có ý thức văn hóa dân tộc
- Năng động và hiểu biết



THÔNG ĐIỆP TỪ THẦY HIỆU TRƯỞNG

Nhà trường xin trân trọng thông báo với Quý Phụ Huynh rằng Website của Trường Quốc tế Singapore, học xá Nam Sài Gòn đã chính thức đi vào hoạt động vào 8:30 sáng Thứ Sáu, ngày 8 tháng 11 năm 2013 vừa qua. Website Trường được thiết kế đẹp mắt, dễ sử dụng và chuyên nghiệp. Quý Phụ huynh có thể dễ dàng sử dụng website và tìm kiếm trực tuyến thông tin về Trường, trên các thiết bị cầm tay cũng như máy tính.

Quý Phụ huynh có thể truy cập vào website Trường Quốc tế Singapore, học xá Nam Sài Gòn tại địa chỉ: <http://saigonsouth.sis.edu.vn/>. Quý Phụ huynh có thể liên hệ với văn phòng Trường nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào. Website Trường sẽ luôn được cập nhật để đảm bảo thông tin mới nhất sẽ được gửi đến Quý Phụ huynh. Bản Thông tin hàng tháng của Trường cũng sẽ sớm được cập nhật trên website.

Ngày Nhà Giáo Việt Nam

Vào Thứ Tư, ngày 20 tháng 11 năm 2013, Trường chúng ta đã tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam với nhiều hoạt động thú vị và ý nghĩa như thi Vẽ tranh Chân dung Giáo viên, thi Làm thơ và các trò chơi dân gian Việt Nam khác như Bịt mắt đập trống, Nhảy dây, Ô quan và Kéo co.

Các em học sinh cấp Trung Học Phổ thông đã kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam với thầy cô giáo tại Công viên Đầm Sen. Thầy và trò đã cùng nhau trải qua một ngày dã ngoại thật vui vẻ để xây dựng và củng cố tình thầy trò.

Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi thấy thầy cô giáo và các em học sinh có một ngày thật ý nghĩa bên nhau. Các giáo viên cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi nhận được hoa và những món quà ý nghĩa từ Quý Phụ huynh cũng như từ các em học sinh trong Ngày Nhà giáo Việt Nam. Chúng tôi xin được chân thành cảm ơn và ghi nhận tấm lòng của Quý Phụ huynh và các em học sinh.

Là Hiệu trưởng Trường, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi ghi nhận thành tích học tập của các em học sinh. Trường Quốc tế Singapore, học xá Nam Sài Gòn luôn tự hào là Trường đạt được những thành tích giáo dục cao. Tôi rất hạnh phúc được thông báo đến Quý Phụ huynh rằng trong buổi sinh hoạt tuần vừa qua, tôi đã trao bằng khen Thành tích học tập xuất sắc cho 70 em học sinh trong trường chúng ta. Để được trao bằng khen này, các em học sinh phải đạt được ít nhất 4 đánh giá "Xuất sắc" và không có bất kỳ đánh giá nào dưới "Giỏi" trong bảng đánh giá học phần 1 vừa rồi. Tôi rất hài lòng khi Trường chúng ta có nhiều em học sinh đạt được các tiêu chuẩn này để nhận được giấy khen. Thầy xin chúc mừng tất cả các em cũng như thành tích học tập xuất sắc mà các em đạt được! Thầy mong rằng các em sẽ tiếp tục giữ vững phong độ học tập này và sẽ nhận được thêm nhiều kết quả học tập tốt hơn.

Trong Học phần này, Trường chúng ta sẽ tổ chức Hội chợ Từ thiện Giáng sinh thường niên vào Thứ Sáu, ngày 13 tháng 12 năm 2013. Năm nay, Nhà trường sẽ gây quỹ từ thiện hỗ trợ tổ chức Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam. Quỹ Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam là một tổ chức rất tâm huyết trong việc thay đổi cuộc đời của nhiều trẻ em bị dị tật sứt môi, hở hàm ếch cũng như các dị tật khác trên mặt. Ở Việt Nam, tỉ lệ gần như là 1 trong 500 trẻ sinh ra sẽ bị sứt môi và hở hàm ếch, và gần 3.000 trường hợp mới xuất hiện mỗi năm. Tất cả số tiền thu được từ Hội chợ sẽ được quyên góp cho Quỹ Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam. Chỉ mất 45 phút ngắn ngủi cùng với số tiền khoảng 250 – 350 USD, một ca phẫu thuật đã có thể được thực hiện và thay đổi cuộc đời của một đứa trẻ mãi mãi. Chính vì vậy, hãy đến tham gia Hội chợ và chung tay hỗ trợ cho hoạt động tuyệt vời này. Hội chợ sẽ được bắt đầu vào 1:30 và kết thúc vào 3:30 chiều.

Thầy Shane Blood
Hiệu Trường

Address: No. 29, Road No. 3, Trung Son Residential Area, Hamlet 4, Binh Hung Ward, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84-8)5431 7477 Fax: (84-8)5431 7471
Email: enquiry@saigonsouth.sis.edu.vn



Hội đồng Học sinh chào đón Trường Victoria, Singapore đến thăm trường



Các em học sinh Trường Victoria, Singapore tham gia một lớp học tại Trường



Các em học sinh Trường Victoria, Singapore tham gia Buổi sinh hoạt tuần tại Trường

THÔNGIỆP TỪ CÔ HIỆU PHÓ

Trường Victoria, Singapore

Victoria là Trường Trung học Phổ thông Công lập lớn thứ hai ở Singapore. Đây là một ngôi trường dành cho nam sinh, được thành lập vào năm 1876 và nằm tại Siglap Link. Trường nằm cách Trường Cao đẳng liên kết Victoria khoảng 1 km và gần công viên East Coast.

Chuyến viếng thăm Trường chúng ta đã diễn ra vào Thứ Sáu, ngày 8 tháng 11 năm 2013.

Trường Quốc tế Singapore, học xá Nam Sài Gòn rất vinh dự được chào đón chuyến thăm của ngôi trường danh tiếng đến từ Singapore này. Các em học sinh lớp IGCSE 2 của chúng ta đã tiếp đón, làm quen và chia sẻ những hoạt động trong một ngày học tập với 25 nam sinh đến từ Trường Victoria. Hội đồng học sinh Trường và các giáo viên của chúng ta đã hoàn thành tốt việc tiếp đón các vị khách quý này.

Các em học sinh và giáo viên Trường Victoria đã có chuyến tham quan quanh Trường; tham gia lớp Viễn cảnh toàn cầu và lớp Tiếng Anh với các em học sinh lớp IGCSE 2; tham gia vào buổi sinh hoạt hàng tuần của Trường; cùng tham gia kỉ niệm lễ hội "Diwali"; cũng như trải nghiệm chế biến món gỏi cuốn Việt Nam trong khi làm quen và trò chuyện cùng các bạn. Chuyến thăm này đã diễn ra rất tốt đẹp và thành công.

Các hoạt động ngoại khóa sau giờ học đã được bắt đầu vào ngày 12 tháng 11 năm 2013. Chương trình học trong Học phần này bao gồm nhiều lớp học đa dạng khác nhau, từ các môn xã hội đến thể thao đồng đội; câu lạc bộ lợi ích đến âm nhạc và đội đồng ca của Trường; câu lạc bộ luyện đọc, cờ tướng và câu lạc bộ kịch nói; lớp phụ đạo Toán, Khoa học và Tiếng Hoa; Hỗ trợ bài tập về nhà và lớp học võ (được giảng dạy bởi huấn luyện viên từ Nam Huỳnh Đạo). Nhà trường mong đợi một học phần tràn ngập niềm vui và các hoạt động đa dạng dành cho các em học sinh chúng ta.

Cô Jilda Manson

Hiệu Phó

THÔNGIỆP TỪ PHỤ TRÁCH HỌC VỤ - K-Y9

Tại Trường Quốc tế Singapore, thời gian thi Học kì I sẽ kéo dài khoảng hai tuần, từ Thứ Ba, 07/01/2014 đến Thứ Sáu, 17/01/2014. Trong Kỳ thi này, các em học sinh sẽ thi Tiếng Anh, Toán, Khoa học, Tiếng Hoa và Tiếng Việt. Bài thi Tiếng Anh sẽ bao gồm bốn phần; thi viết, từ vựng/ ngữ pháp/ đọc hiểu, thi vấn đáp và nghe.

Giáo viên sẽ ôn tập cho các em tại lớp trong hai tuần trước kì thi. Tuy nhiên, bên cạnh ôn tập trên lớp, việc các em tự ôn tập tại nhà vào mỗi tối trong suốt 6 tuần trước ngày thi đóng một phần rất quan trọng trong việc giúp các em chuẩn bị thật tốt cho kì thi sắp tới.

Tiếng Anh

Vì bài thi Tiếng Anh bao gồm bốn phần thi, nên bắt buộc các em học sinh phải ôn tập thật tốt cả bốn phần thi này.

Đối với môn tiếng Anh, các em học sinh nên bắt đầu bằng việc ôn tập lại từ vựng và cấu trúc ngữ pháp mà các em được học trong học kì này. Các em nên đọc lại tất cả các từ vựng mới để có thể nắm rõ ý nghĩa và cách đánh vần của từng từ. Các em cũng nên làm lại các bài tập ngữ pháp trong sách bài tập để kiểm tra xem còn có những vướng mắc nào nữa hay không. Các em nên hỏi lại thầy/ cô giáo của mình **trước** khi kì thi bắt đầu nếu còn bất kỳ vướng mắc nào trong bài học. Việc ôn tập hai mảng này rất có ích cho các em học sinh trong việc hoàn thành Phần thi 1: thi Viết và phần thi 2: thi Đọc hiểu/ Ngữ pháp/ Từ vựng.

Address: No. 29, Road No. 3, Trung Son Residential Area, Hamlet 4, Binh Hung Ward, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84-8)5431 7477 Fax: (84-8)5431 7471
Email: enquiry@saigonsouth.sis.edu.vn



Các em học sinh lớp nhỏ
trong Buổi sinh hoạt tuần



Các em học sinh lớp lớn
trong Buổi sinh hoạt tuần



Các em học sinh lớp lớn biểu diễn
trong Buổi sinh hoạt tuần

Tất cả các em học sinh nên tập thói quen đọc sách tiếng Anh từ 10-15 phút mỗi tối. Việc đọc sách không chỉ giúp các em học thêm nhiều từ vựng mới và giúp cải thiện kỹ năng đọc hiểu của các em mà còn giúp các em quen thuộc với các cấu trúc câu thông dụng. Các em nên luyện tập việc đọc lớn khi có thể để nâng cao sự lưu loát và cách phát âm của mình. Nếu có người bản ngữ nói Tiếng Anh tại nhà, người nhà nên khuyến khích các em đối thoại và trò chuyện bằng Tiếng Anh với họ về ngày học tại trường hoặc về quyển sách mà các em đang đọc nhằm cải thiện kỹ năng nói và nghe của các em. Xem các chương trình TV bằng tiếng Anh cũng là một cách tốt giúp cải thiện kỹ năng nghe của các em.

Môn Toán và Khoa học

Đối với môn Toán, các em không nên chỉ đọc và ôn tập lại các đề mục và nguyên tắc các em được học, mà nên chọn ra các câu hỏi trong sách bài tập và luyện giải lại để có thể thực sự luyện tập việc giải toán bằng cách sử dụng các phương pháp đã được học. Nếu các em không nhớ rõ hay nắm chắc các bước giải, các em nên liên hệ và hỏi thầy/ cô giáo.

Đối với môn Toán và môn Khoa học, các em nên tóm tắt lại những ý chính cũng như công thức quan trọng trong quá trình các em ôn tập các bài học. Điều này sẽ giúp các em tóm tắt được tất cả các thông tin quan trọng một cách ngắn gọn và dễ học. Các em học sinh sẽ có thể hiểu và nhớ kỹ hơn các thông tin nếu các em viết bài ôn tập hơn là chỉ đọc.

Tiếng Hoa/ Tiếng Việt

Các giáo viên bộ môn sẽ hướng dẫn các em cụ thể cách ôn tập nhưng nói chung các em học sinh nên ôn luyện môn Tiếng Hoa và Tiếng Việt cùng một phương thức như trong môn Tiếng Anh. Các em nên ôn tập lại tất cả từ vựng, ngữ nghĩa và cấu trúc ngữ pháp được học trong học kỳ này. Một lần nữa, các em nên luyện tập viết câu để luyện tập ngữ pháp và chính tả.

Tôi khuyến khích các em học sinh nên hỏi lại giáo viên nếu các em vẫn còn có những vướng mắc về bài đã học trong học kỳ này trước kì thi.

Thầy Simon Gibson

Phụ trách học vụ - Lớp 5-9

Cô Kaye Tamarua

Phụ trách học vụ - K-Lớp 4

THÔNGIỆP TỪ PHỤ TRÁCH HỌC VỤ - CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG HOA

Tôi xin trân trọng giới thiệu với Quý Phụ huynh đôi nét về cuộc thi Tiếng Hoa HSK (Han Yu Shui Ping Kao Shi). Đây là cuộc thi được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới giúp xác định tốt hơn trình độ của các em học sinh để từ đó hỗ trợ việc học tập của các em. Đồng thời, cuộc thi này giúp phụ huynh lên kế hoạch học tập tốt hơn cho con/em mình dựa trên chương trình học. Cuộc thi HSK, với 6 cấp độ thi viết, là cuộc thi đánh giá trình độ tiếng Hoa dành cho người nước ngoài theo tiêu chuẩn quốc tế dựa trên mức độ thông thạo tiếng Hoa. Đây là cuộc thi Tiếng Hoa duy nhất được công nhận chính tại Trung Quốc. Thành phố Hồ Chí Minh có hai trung tâm tổ chức thi cuộc thi Tiếng Hoa này hai lần mỗi năm. Tại Trường chúng ta, một vài em học sinh đã tham gia cuộc thi này ở nhiều cấp độ khác nhau, và năm trong số các em đã vượt qua cấp độ 4 và trên cấp độ 4. Đây là một thành tích rất đáng khen ở các em. Oh Sug Hyun – học sinh lớp IGCSE 2, đang chuẩn bị tham gia cuộc thi này ở cấp độ 6 vào tháng 5 này, cũng là cấp độ cao nhất trong Kỳ thi HSK này.

"Em đã học Tiếng Hoa hơn 5 năm. Bố mẹ em đã nói với em rằng em phải học và hiểu ngôn ngữ này thật vững từ khi em còn bé. Riêng bản thân em nghĩ rằng hơn 25% dân số thế giới đều sử dụng Tiếng Hoa, chính vì vậy chúng ta không thể bỏ qua ngôn ngữ này vì bất kì lý do nào. Thêm vào đó, nếu em muốn được nhận vào một trong ba trường đại học tốt nhất ở Hàn Quốc, điểm số HSK đóng vai trò quan trọng trong quá trình xét tuyển, chính vì vậy em phải vượt qua kỳ thi HSK cấp độ 6 sắp tới"- Oh Sug Hyun – học sinh lớp IGCSE 2.

Vào tháng trước, thư viện Trường đã nhập về nhiều sách hỗ trợ kỳ thi HSK. Nhà trường khuyến khích các em học sinh tham gia vào cuộc thi này và lên kế hoạch thật tốt cho việc học Tiếng Hoa của các em. Nếu Quý Phụ huynh quan tâm và cần thêm thông tin về cuộc thi này, xin vui lòng liên hệ với tôi qua địa chỉ: lin.yujie@saigonsouth.sis.edu.vn

Thầy Phillip Lin

Phụ trách học vụ - Tiếng Hoa



Thầy Shane trao tặng Bằng khen thành tích xuất sắc cho học sinh



Thầy Shane chụp hình với các em học sinh lớp nhỏ được nhận bằng khen



Thầy Shane chụp hình với các em học sinh lớp lớn được nhận bằng khen

**THÔNG ĐIỆP TỪ PHỤ TRÁCH HỌC VỤ -
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG**

Các em học sinh Cấp 3 tại Trường Quốc tế Singapore, học xá Nam Sài Gòn đang trải qua Học phần 2 của năm học này. Các em học sinh lớp IGCSE1 vừa hoàn tất bài luyện tập đầu tiên cho kì thi IGCSE của Cambridge sẽ được diễn ra vào tháng 5 năm 2015, tuy còn một thời gian nữa mới đến kì thi nhưng không bao giờ là quá sớm để chuẩn bị cho một cuộc thi. Đa phần các em học sinh lớp IGCSE1 (Tiếng Anh là ngôn ngữ đầu tiên) đã đạt được các điểm số rất đáng khích lệ, hơn 70%. Các điểm số trong môn Khoa học và Công nghệ thông tin được ghi nhận là rất khả quan. Các em học sinh lớp IGCSE1 có tinh thần đồng đội cao và tình bạn giữa các em rất tốt. Chúng tôi mong rằng các em sẽ luôn gắn kết với nhau như vậy trong suốt những năm tháng sắp tới. Đối với các em học sinh lớp IGCSE2, các bài thi Cambridge “thật sự” không còn xa nữa. Các giáo viên của chúng ta đang làm việc rất chăm chỉ cùng các em học sinh để giúp các em chuẩn bị tốt nhất cho kì thi vào tháng Năm năm sau. Các em học sinh lớp GAC vừa hoàn tất chương trình Level 1 và đang nhận thức được sự nghiêm khắc của việc nộp bài tập và báo cáo đúng giờ. Nhà trường cũng khuyến khích Phụ huynh lớp GAC liên lạc với chúng tôi nếu Quý Phụ huynh có bất kì câu hỏi nào liên quan đến việc học tập của các em sau khi các em tốt nghiệp. Chúng tôi luôn vui lòng và sẵn sàng thảo luận về các lựa chọn học vấn với các em học sinh.

Thầy Robert Gayst

Phụ trách Học vụ - Chương trình THPT

PHỤ TRÁCH HỌC VỤ- CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT

Hàng năm, cứ đến ngày Nhà Giáo Việt Nam thì các hoạt động học tập – vui chơi trong nhà trường lại tưng bừng nhộn nhịp hẳn lên. Từ giáo viên đến học sinh ai nấy cũng đều tất bật với mọi hoạt động chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam. Rất nhiều các hoạt động học tập – vui chơi bổ ích được nhà trường tổ chức cho học sinh tham gia:

- **Trước ngày 20/11**, học sinh từ lớp 1 – 9 được tham gia hội thi:

- + Vẽ chân dung thầy cô giáo mà các em yêu mến nhất.
- + Viết đoạn văn, tập làm thơ với chủ đề: mái trường – thầy cô và bè bạn.

- **Ngày 20/11:**

Từ sáng sớm, trong không khí tươi vui, quý phụ huynh và các em học sinh đã đến trường với những lẵng hoa xinh tươi, dâng tặng các thầy cô giáo để tỏ lòng tri ân thầy cô. Truyền thống “Tôn sư trọng đạo” là nét đẹp văn hóa mang tính nhân văn đã nhắc nhở các thầy cô thi đua dạy tốt – học sinh thi đua học tốt.

Buổi chiều, tất cả học sinh các lớp đều được tham gia các trò chơi dân gian: ô quan, nhảy dây, bịt mắt đập trống, tung bóng vào rổ và trò chơi vận động: kéo co dưới sự giám sát của các thầy cô trong trường.

Chính từ các hoạt động vui chơi này, các em cảm thấy gần gũi - thân thiện với thầy cô với bè bạn nhiều hơn. Các em càng yêu mến mái trường mình đang học và trong thâm tâm của các em chỉ mong sao: “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Cô Phùng Thị Tuyết Minh

Phụ trách Học vụ - Chương trình Tiếng Việt



Các em học sinh chơi Ô Quan trong Ngày Nhà Giáo Việt Nam



Các em học sinh chơi Nhảy dây trong Ngày Nhà Giáo Việt Nam



Bảng trang trí của Lớp 4 Song ngữ nhân ngày 20/11

Address: No. 29, Road No. 3, Trung Son Residential Area, Hamlet 4, Binh Hung Ward, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84-8)5431 7477 Fax: (84-8)5431 7471
Email: enquiry@saigonsouth.sis.edu.vn



Giải đấu Bóng bàn tại Trường Quốc tế Singapore



Giải đấu Bóng bàn tại Trường Quốc tế Singapore



Đội tuyển nữ Bóng chuyền U19

HỘI HỌC SINH NĂM HỌC 2013-2014

Một trong những hoạt động nổi bật trong Học phần này chính là Hội đồng học sinh đã gây quỹ giúp đỡ những nạn nhân của cơn bão vừa qua tại các tỉnh miền trung Việt Nam và tại Philippines. Hai ngày không mặc đồng phục đã được tổ chức tại Trường và các em học sinh đã rất nhiệt tình đóng góp cho hoạt động này.

Hoạt động đầu tiên của Chương trình đa văn hóa của Trường do Hội đồng Học sinh tổ chức đã được diễn ra trong tháng này. Mục đích của những hoạt động này nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội để tìm hiểu và hòa mình vào các nền văn hóa đa dạng tại Trường chúng ta. Hoạt động đầu tiên chính là lễ kỉ niệm lễ hội Diwali. Các em học sinh đã lên nhiều kế hoạch cho ngày này, bao gồm hoạt động bán kẹo, múa truyền thống và vẽ nghệ thuật henna vào giờ giải lao. Các em học sinh đã thuyết trình về nguồn gốc của "Lễ hội của ánh sáng" tại hội trường. Ngoài ra, cả trường cũng được thưởng thức điệu múa truyền thống Ấn độ do hai em học sinh cấp 3 trình bày. Một trong hai học sinh này là người Việt Nam và chính điều này đã làm nổi bật một môi trường tuyệt vời tại Trường Quốc tế Singapore cho tất cả học sinh cùng học hỏi về các nền văn hóa xung quanh các em.

Trường chúng ta đã tiếp đón 20 học sinh và 3 giáo viên đến từ Trường Victoria, Singapore. Các em học sinh này đã tham quan Trường chúng ta với sự hướng dẫn của các thành viên lớn trong Hội đồng Học sinh và tham gia vào một số lớp học cùng những học sinh cấp 3 của chúng ta. Các vị khách đã trải qua một khoảng thời gian rất vui và vô cùng ấn tượng với trình độ giảng dạy tại Trường chúng ta. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô đã tham gia giảng dạy trong các lớp học ngày hôm đó.

Hội chợ Giáng sinh của Trường sẽ được tổ chức vào tháng 12 này. Các em học sinh sẽ tổ chức các gian hàng riêng cho lớp mình cũng như tham gia vào các hoạt động thú vị khác. Thay mặt Hội đồng Học sinh, tôi xin thân mời Quý Phụ huynh đến tham dự cùng chúng tôi và các em học sinh trong ngày vui này.

Thầy Donovan Neethling

Phụ trách Hội Học sinh Cấp 3

THÔNG TIN THỂ THAO

Cầu lông

Giải đấu cầu lông hiện đang lên cao trào, với rất đông học sinh tham gia tập luyện và tranh tài để có chỗ trong đội tuyển. Lời chúc mừng xin được gửi đến đội tuyển U-11, những người đã tham gia vào trận thi đấu cầu lông đầu tiên. Các em thật sự đã làm thầy Geoff và nhà trường rất hãnh diện. Đội tuyển cầu lông nam và nữ U-14 cũng tham gia một trận đấu vào tháng này, chứng tỏ rõ rệt kĩ năng của các em đã tiến bộ vượt bậc so với đầu năm.

Bóng rổ

Đội tuyển bóng rổ nam và nữ lứa tuổi U-11 hiện đang luyện tập cho giải đấu sắp tới. Với một trận đấu giao hữu mỗi tuần một lần và được tập với huấn luyện viên ba lần một tuần, chúng tôi hy vọng rằng tài năng và các kĩ năng của các em sẽ được tỏa sáng tại Giải đấu vào cuối tháng này.

Bóng chuyền

Cô Christina và Thầy James luôn tin rằng Giải Bóng chuyền dành cho lứa tuổi U-19 là một cuộc chạm trán rất khốc liệt. Sau một mùa luyện tập vất vả, các em đã tham gia thi đấu với một sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Vào cuối giải đấu, đội tuyển nữ của Trường đã chiến thắng các đối thủ khác và vinh dự giành vị trí thứ ba chung cuộc. Đội tuyển nam cũng đã có một phần thi đấu rất xuất sắc. Xin chúc mừng cả hai đội tuyển của Trường chúng ta!